

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	น.ส อารญา ชำนิพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๗	อารญา ชำนิพันธ์
๒	นายประยวง พวงมาลัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๔	ประยวง พวงมาลัย
๓	นายล้วน จำเนียรกุล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๓	ล้วน จำเนียรกุล
๔	นายศรีประเสริฐ ชำนาญรัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๑๐	ศรีประเสริฐ ชำนาญรัมย์
๕	นายพลตรี ไพรัชฎ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๑	พลตรี ไพรัชฎ
๖	นายจันดา วิหกเหิน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๑๓	จันดา วิหกเหิน
๗	นายสมิทธิ พวงมาลัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๒	สมิทธิ พวงมาลัย
๘	นายถนอมพงษ์ เอะรัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๕	ถนอมพงษ์ เอะรัมย์
๙	นายบุญมา ศรีเนาวรัตน์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๙	บุญมา ศรีเนาวรัตน์
๑๐	นายสุรัตน์ อุบลเฟื่อน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สุรัตน์ อุบลเฟื่อน
๑๑	นายบุญช่วย คงสวัสดิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๖	บุญช่วย คงสวัสดิ์
๑๒	นางพัชราภรณ์ ส้ำกลาง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	พัชราภรณ์ ส้ำกลาง
๑๓	นางยธีรน้อย วิเชียรรัมย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางหมู่ที่ ๘	ธีรน้อย วิเชียรรัมย์
๑๔	นายสุรียา ศรีสัตยานุกุล	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง	สุรียา ศรีสัตยานุกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนพรัตน์ อุบลเฟื่อน	นายก อบต เมืองยาง	นพรัตน์ อุบลเฟื่อน
๒	นายอุทัย ไพรัชฎ	รองนายก อบต เมืองยาง	อุทัย ไพรัชฎ
๓	นายสมศรี มะมิเดิม	รองนายก อบต เมืองยาง	สมศรี มะมิเดิม
๔	นายประสพพร บุญรอดดวง	เลขานายก	ประสพพรบุญรอดดวง
๕	นางพรภินันท์ พีรสกุลสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พรภินันท์ พีรสกุลสิทธิ์
๖	นางกาญจนา อาจหาญ	ผอ.กองการศึกษา	กาญจนา อาจหาญ
๗	นายอรรถกร อารีรัมย์	นายช่างโยธา	อรรถกร อารีรัมย์
๘	นายบุญชู ยืนยงชาติ	นิติกร	บุญชู ยืนยงชาติ

ผู้ขาดประชุม ไม่มี

ผู้ลาประชุม ไม่มี

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๐๐ น ที่ประชุมพร้อมแล้ว ครบองค์ประชุม นางพัชราภรณ์ สักกลาง ประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดมนต์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ พระบรมราโชวาท

ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

๑.๒ การจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อบ้านจปรประจำปี ๒๕๖๖ และ

กิจกรรมงานหนึ่งอำเภอหนึ่งงานประเพณี ภายใต้โครงการสืบสานประเพณีของดีอำเภอขานี ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วัดชนะสงคราม ตำบลขานี อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางครั้งที่แล้ว เมื่อการประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

นางพัชราภรณ์ สักกลาง ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ

ว่าผู้ใดเห็นมีการแก้ไข เพิ่มเติม บันทึกการประชุมสภาฯครั้งที่แล้วหรือไม่

เสร็จแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม

จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น	๑๓	คน
มาประชุม จำนวน	๑๓	คน
ครบองค์ประชุม		
เห็นชอบ จำนวน	๑๒	คน
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	
งดออกเสียง	๑	คน ได้แก่ (ประธานที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

กระทู้ถาม (ไม่มี)

เรื่องที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
เสร็จ(ไม่มี)

ญัตติเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ ๒๕๖๖

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

กองช่าง

โอนเพิ่ม โอนไปตั้งงบประมาณใหม่ งบประมาณ ๕๔,๓๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ

โอนลด รายการที่ขอโอนลด จำนวน ๕๔,๓๐๐ บาท
จากแผนงานบริหารทั่วไป จากที่ตั้งไว้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือหลังโอน ๙๐๓,๑๑๓.๘๗ บาท

เหตุผลเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

นางพัชราภรณ์ สากลาง ประธานสภาฯ ได้เชิญนายนพรัตน์
อุบลเผื่อน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้แถลงเหตุผล
ความจำเป็นในการโอนในครั้งนี้

นายนพรัตน์ อุบลเผื่อน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองยางได้ชี้แจง เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมี การโอนงบประมาณ
ในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน ของกองช่าง ทำให้มีความจำเป็น
ต้องโอนงบประมาณรายจ่าย มาตั้งรายการใหม่จำนวน ๕ รายการ
วงเงินโอนงบประมาณครั้งนี้จำนวน ๕๔,๓๐๐ บาท

นางพัชราภรณ์ สากลาง ประธานสภาฯ ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ
ว่าจะมีผู้ซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ และได้ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองยาง เพื่อพิจารณารอนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี 2566 จำนวน ๕๔,๓๐๐ บาท

มติที่ประชุม

จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น	๑๓	คน
มาประชุม จำนวน	๑๓	คน
ครบองค์ประชุม		
เห็นชอบ จำนวน	๑๒	คน
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	

งดออกเสียง ๑ คน ได้แก่ (ประธานที่ประชุม)

๕.๒ พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

นางพัชราภรณ์ ส้ากลาง ประธานสภาฯ ได้เชิญผู้บริหาร ได้แถลงเหตุผลความจำเป็น ในการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ต่อที่ประชุมสภาฯ

นายอุทัย ไพรชัญญ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้แถลงเหตุผลความจำเป็น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ทำให้มีความจำเป็นต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบ ต่อไป ซึ่งการเสนอในครั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้แล้วตามแบบ ผ ๐๒/๑โดยสรุป คือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑๙ โครงการ/กิจกรรม และมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน ๒ โครงการ

นางพัชราภรณ์ ส้ากลาง ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถาม อภิปรายอีก หรือไม่

นายอรรถกร อารีรัมย์ นายช่างโยธา ได้แจ้งการเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่๑๒ โดยเพิ่มวางท่อสี่เหลี่ยมขนาด๑เมตรX ๑ เมตร จำนวน ๒ แถว แถวละ ๔ ท่อน

นายถนอมพงษ์ เอื้อรัมย์ ส.อบต. ม ๕ สอบถามถึงความจำเป็นในการเพิ่มเติม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานว่ามีความจำเป็นต้องจัดหาทุกปีหรือไม่

นาง พรภินันท์ ฬีสกุลสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ในรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓

นายอุทัย ไพรชัย รองนายก ได้ชี้แจงที่สมาชิกสภาฯ สอบถามถึงความจำเป็นต่อมรการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

นางพัชราภรณ์ ส่ำกลาง ได้ขอมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓

มติที่ประชุม

จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น	๑๓	คน
มาประชุม จำนวน	๑๓	คน
ครบองค์ประชุม		
เห็นชอบ จำนวน	๑๒	คน
ไม่เห็นชอบ	ไม่มี	

งดออกเสียง ๑ คน ได้แก่ (ประธานที่ประชุม)

๕.๓ พิจารณาการมอบภารกิจของกรมชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดให้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างฝายบ้านเมืองยาง พื้นที่รับประโยชน์๔๕๐ ไร่ บ้านเมืองยาง ตำบลเมืองยาง อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

๒.ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๕๓

๓.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐

นางพัชราภรณ์ ส่ำกลาง ได้แจ้งว่ากรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านเมืองยาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อการกระจายอำนาจ สำนักงานกรมชลประทานที่ ๘ จะได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง และขอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง หรือสมาชิกสภาฯ ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการรับโอนภารกิจในครั้งนี้

นายพลตรี ไพรัชฎ ส อบต ม ๑ ได้แจ้งถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ ทั้งเรื่องการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์ปลา

นายพนรัตน์ อุบลเพื่อน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับทั้งตำบลเมืองยาง ในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง

นางพัชราภรณ์ ส่ำกลาง ประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ การถ่ายโอนภารกิจโครงการก่อสร้างฝายบ้านเมืองยาง

มติที่ประชุม

จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ๑๓ คน

มาประชุม จำนวน ๑๓ คน

ครบองค์ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๑๒ คน

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ คน ได้แก่ (ประธานที่ประชุม)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ

นางพรภินันท์ พิรสกุลสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แจ้งกำหนดการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗

นายธีรณัย วิเชียรรัมย์ ส อบต ม ๘ แจ้งการบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน

นางพัชราภรณ์ สํากกลาง ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ สมาชิก
ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ทำให้การประชุมสภาฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น

(ลงชื่อ) สุรียา ศรีสัตยานุกุล เลขานุการสภาฯ/ปลัด อบต
(นายสุรียา ศรีสัตยานุกุล)

(ลงชื่อ) ล้วน จำเนียรกุล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายล้วน จำเนียรกุล)

(ลงชื่อ) บุญช่วย คงสวัสดิ์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญช่วย คงสวัสดิ์)

(ลงชื่อ) อีรนัย วิเชียรรัมย์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายอีรนัย วิเชียรรัมย์)

(ลงชื่อ) นางพัชราภรณ์ สํากกลาง ประธานสภา ฯ
(นางพัชราภรณ์ สํากกลาง)